

KIẾN XƯƠNG

Tập trung khoanh vùng, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi

Với mục tiêu không để bệnh dịch tả lợn châu Phi lan rộng, cấp ủy, chính quyền huyện Kiến Xương đã chỉ đạo các địa phương triển khai các giải pháp cấp bách khoanh vùng, ngăn chặn.

Bình Định là một trong những xã chưa phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Những ngày qua, xã quyết liệt chỉ đạo các thôn triển khai các giải pháp tiêu độc, khử trùng chuồng trại, giữ vệ sinh khu chăn nuôi và môi trường xung quanh. Ông Bùi Tấn Yên, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Toàn xã có trên 8.000 con lợn. Thời gian qua, xã đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi về bệnh dịch tả lợn châu Phi để mọi người thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống theo quy định, không giết mổ và tiêu thụ lợn ốm, chết. Cùng với đó, xã làm tốt công tác tiêu độc, khử trùng, rắc vôi bột và thành lập các chốt ở điểm giáp ranh với các địa phương khác; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm an toàn từ lợn trên địa bàn...



Người chăn nuôi xã Bình Định (Kiến Xương) phun hóa chất tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, tính đến cuối năm 2018, trên địa bàn huyện có gần 117.000 con lợn, trong đó đàn lợn nái gần 27.000 con, lợn thịt trên 46.000 con. Về quy mô chăn nuôi, có 55 trang trại, trong đó 39 trang trại chăn nuôi lợn, còn lại là trang trại tổng hợp. Bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện đầu tiên tại một hộ chăn nuôi ở xã Vũ Quý. Ngày 20/3, trên địa bàn huyện đã xuất hiện bệnh dịch ở các xã Vũ Quý, Quang Lịch, Thanh Tân. Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch, huyện đã tổ chức cuộc họp khẩn chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với dịch. Ông Vũ Mạnh Thiá, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ngay khi có thông tin trong tỉnh xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, huyện đã triển khai các giải pháp cấp bách để phòng, chống. UBND huyện chỉ đạo các xã đặc biệt coi trọng công

tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm "5 không" trong phòng, chống dịch. Huyện đã thành lập 1 đội kiểm dịch lưu động, 4 chốt kiểm dịch cấp huyện và 69 chốt kiểm dịch cấp xã đặt tại các điểm tập trung yếu tố có lưu lượng xe vận chuyển qua lại thường xuyên; đồng thời, thành lập đoàn liên ngành kiểm tra, kiểm soát các điểm kinh doanh, giết mổ lợn, các phương tiện vận chuyển lợn và sản phẩm chế biến từ lợn ra vào địa bàn; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Tính đến hết ngày 29/3, toàn huyện đã có 24/37 xã, thị trấn phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi; tổng số lợn đã tiêu hủy 2.217 con với tổng trọng lượng 86.327kg. Huyện đã cấp 1.431 lít hóa chất và 67.241kg vôi bột hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch và tiêu độc, khử trùng. Ông Vũ Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Đơn vị đã chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cán bộ thú y các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các chợ buôn bán

Bà Bùi Thị Minh Thành, phụ trách Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Kiến Xương



Thời điểm này, các hộ chăn nuôi lợn hạn chế người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi cũng như diệt chuột, hạn chế vật nuôi, chim và động vật hoang dã xâm nhập vào khu vực chăn nuôi và phát quang bụi rậm, chặt tỉa cây cối, khơi thông cống rãnh, quét dọn chuồng trại. Cùng với tiêu độc, khử trùng theo đúng hướng dẫn của cơ quan thú y, người chăn nuôi phải chăm sóc, bổ sung vitamin và khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho đàn lợn. Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, kiểm tra đàn lợn, nếu phát hiện hoặc nghi ngờ lợn bị bệnh, ốm chết phải báo cáo ngay cho lực lượng thú y xã, trưởng thôn, chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Xá, Chủ tịch UBND xã Vũ Hòa



Vũ Hòa là một trong ít địa phương trong huyện chưa xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Hiện nay, địa phương có 12 trang trại có quy mô và là một trong những xã có người đi buôn bán lợn ở tỉnh Nam Định. Địa phương đã thành lập các chốt kiểm dịch tại các bến phà, đò tiếp giáp với tỉnh Nam Định; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với các chủ hộ kinh doanh, buôn bán lợn, thịt lợn thực hiện nghiêm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm... Xã quyết tâm ngăn chặn bệnh dịch lây lan vào địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Công ty TNHH Huy Gia Trang, xã Bình Định



Trang trại hiện có trên 4.000 con lợn thịt, 200 con lợn nái. Thời điểm này, chúng tôi đang căng mình ngăn chặn bệnh dịch, thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ đàn lợn. Trang trại tuân thủ các quy trình vệ sinh, khử trùng trong sử dụng thức ăn, nguồn nước bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

lợn, các cơ sở giết mổ, chế biến, tiêu thụ thịt lợn và sản phẩm chế biến từ lợn; phát hiện, báo cáo bệnh dịch kịp thời, lấy mẫu xét nghiệm từ đàn lợn nuôi nghi bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các cơ sở chăn nuôi, trang trại, gia trại và hộ

chăn nuôi. Hiện nay bệnh dịch này chưa có vắc-xin phòng bệnh nên các cấp chính quyền và người dân, người chăn nuôi phải nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống.

TẮT ĐẠT

► Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: "Đòn bẩy" giúp doanh nghiệp phát triển

(vtv.vn) Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo nghị quyết trình Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, đề xuất mức thuế thu nhập doanh nghiệp giảm còn 15 - 17% thay vì 20% như hiện nay.

Dự thảo nghị quyết đưa ra ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đối với doanh nghiệp chuyển lên từ hộ, cá nhân kinh doanh. Hết thời gian miễn thuế, thực hiện mức thuế suất 15% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm, thuế suất 17% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu từ 3 - 50 tỷ đồng/năm.

Việt Nam hiện có gần 500.000 doanh nghiệp tư nhân, hơn 90% trong số này là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đối tượng doanh nghiệp này vừa thiếu vốn lại thiếu khoa học kỹ thuật. Do vậy, việc giảm thuế lần này được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy giúp doanh nghiệp phát triển.

Về dài hạn sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng tích lũy, tái đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó góp phần tăng thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp cho ngân sách nhà nước vào những năm sau.

► Giá gas tháng 4 tăng nhẹ



Ảnh minh họa

(chinhhphu.vn) Từ ngày 1/4, mỗi bình gas loại 12kg đến tay người tiêu dùng ở các tỉnh, thành phố phía Nam sẽ tăng thêm 7.000 đồng, lên 356.000 đồng.

Đây là lần điều chỉnh tăng thứ tư kể từ đầu năm đến nay. Nếu tính cả 4 tháng đầu năm, giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng tăng 3.333 đồng/kg và đội lên 40.000 đồng mỗi bình 12kg. Nguyên nhân giá gas điều chỉnh tăng là do giá gas thế giới tháng 4 công bố ở mức 525 USD/tấn, tăng 20 USD/tấn so với tháng 3.

Hiện giá gas trong nước phụ thuộc vào diễn biến thế giới do nguồn cung nội địa mới chỉ chủ động được khoảng 60% mức tiêu thụ.

Như vậy, từ ngày 1/4, giá gas bán lẻ tới đa đến tay người tiêu dùng của một số thương hiệu, gồm: Petrovietnam, Petrolimex, Sp gas, gas Dầu khí... dao động ở mức 350.000 - 360.000 đồng/bình 12kg.

TIỀN HẢI

Tập trung phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân



Nông dân Tiền Hải tập trung phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

Hiện nay, 10.114ha lúa xuân của huyện Tiền Hải trong giai đoạn đẻ nhánh rõ. Để chủ động phòng, trừ sâu bệnh, địa phương đã tuyên truyền đến nông dân tình hình sâu bệnh, trong đó có bệnh đạo ôn, rầy các loại, cần tập trung phòng, trừ kịp thời để lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Có mặt tại thôn Bắc Trạch 1, xã Văn Trường những ngày này, trên khắp các cánh đồng bà con nông dân đang tích cực phòng, trừ bệnh đạo ôn, rầy các loại. Ông Trần Văn Nghệ cho biết: Để hạn chế các loại sâu bệnh phát sinh trên 5 sào lúa xuân của gia đình, tôi thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nhất là những diện tích cấy giống lúa hay nhiễm sâu bệnh, xác định rõ mật độ, từ đó có biện pháp phòng, trừ kịp thời, hiệu

quả. Giai đoạn này, phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả sẽ có ý nghĩa quyết định đến sự đẻ nhánh, phân hóa đồng vì vậy tôi thực hiện tốt phun thuốc đúng lúc, đúng thuốc, đúng nồng độ, liều lượng và đúng cách trên những diện tích cấy giống lúa. Còn ông Nguyễn Văn Hệ, xã Đông Lâm chia sẻ: Vụ xuân năm nay, gia đình tôi gieo cấy trên 5 sào gồm các giống BC15, Bắc thơm. Tôi có nghe thông báo của HTX về tình hình sâu bệnh giai đoạn lúa đẻ nhánh có khả năng lây lan ra diện rộng cần tập trung phòng ngừa sâu bệnh từ ngày 26 - 30/3 nên đã chủ động mua thuốc phun trừ bệnh đạo ôn là, rầy các loại... Theo ông Hệ, để phòng, trừ sâu bệnh cho lúa, đặc biệt là bệnh đạo ôn, trước hết phải thực hiện tốt biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa để cho cây lúa khỏe, có sức kháng sâu

bệnh. Không được phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá, luôn giữ đủ nước trong ruộng từ 2 - 4cm và phun phòng sâu bệnh bằng thuốc đặc hiệu sẽ bảo đảm cho lúa sinh trưởng tốt. Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Những ngày qua, thời tiết nắng, mưa thất thường, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh gây hại phát sinh có thể làm ảnh hưởng đến sự phân hóa đồng của lúa vụ xuân sau này. Để bảo vệ lúa xuân, Tiền Hải đã phối hợp với ngành chuyên môn của tỉnh tích cực bám sát đồng ruộng, theo dõi tình hình phát sinh của sâu bệnh để dự tính dự báo, rất quan trọng, càng chính xác thì việc chỉ đạo, hướng dẫn phòng, trừ sâu

bệnh tới các địa phương sẽ đạt được hiệu quả cao hơn. Với mỗi loại sâu bệnh và tại mỗi giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, ngành chuyên môn của huyện đều có những khuyến cáo riêng. Theo dự báo tình hình rầy lưng trắng đang nở rộ mật độ trung bình 20 - 70 con/m², nơi cao 100 - 300 con/m², cục bộ ở 500 - 1.000 con/m². Đây là rầy có nguy cơ truyền vi rút gây bệnh lùn sọc đen. Ngoài ra, bệnh đạo ôn phát sinh từ đầu tháng 3 đến nay trên các giống lúa hay nhiễm, tỷ lệ bệnh nơi cao 5 - 10%, cục bộ 20 - 30%. Với thời tiết bất thuận, nguồn bệnh có sẵn, bệnh đạo ôn là phát sinh gây hại nặng trên các giống lúa hay bị nhiễm từ nay đến trung tuần tháng 4. Do đó, để đợt phòng, trừ sâu bệnh từ ngày 26 - 30/3 đạt kết quả tốt, huyện Tiền Hải tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên địa bàn thành cơ sở về các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh để bà con nông dân nắm bắt kịp thời, chủ động trong việc chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh. Phun thuốc khi sâu bệnh đến ngưỡng phòng, trừ. Những ruộng bị nặng cần phun lần 2 cách lần 1 khoảng 5 - 7 ngày. Hướng dẫn nông dân dự sinh cỏ bờ, thu dọn mạ dư thừa để hạn chế nơi trú ngụ của sâu bệnh. Giữ mực nước hợp lý tạo điều kiện cho cây lúa đề kháng tập trung. Ngoài ra, các địa phương tiếp tục thực hiện phòng, trừ, ốc bươu vàng bằng biện pháp thủ công và thuốc sinh học. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, không để tình trạng bán thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng lưu thông trên địa bàn, nhất là thời kỳ cao điểm sâu bệnh hại lúa xuân.

MANH THẮNG

Đến gia đình ông Đang vào dịp thu hoạch hồng xiêm

Làm giàu từ hồng xiêm

Lô Giang (Đông Hưng) từ lâu nổi tiếng với hồng xiêm không chỉ bởi cây này có mặt ở khắp mọi nhà mà còn do hồng xiêm ở đây rất sai, quả to, ngọt, là loại cây giúp nhiều gia đình có thu nhập khá. Ông Nguyễn Văn Đang ở thôn Hoàng Nông có thâm niên trồng hồng xiêm trên 30 năm nay là một điển hình góp phần khẳng định giá trị của cây hồng xiêm trên đất Lô Giang.

Ông cho biết thêm: Giống hồng do chính tay tôi chiết từ cây hồng có của gia đình, phải trồng trên đất thịt, đánh luống cao, theo hàng, khoảng cách 10m một cây, bón kali và phân chuồng ủ mục, phải có rãnh thoát nước vì hồng xiêm không ưa nước. Cây hồng xiêm có nhựa nên sâu đục thân là chủ yếu, tôi không phun thuốc mà hàng ngày quan sát, bề cạnh để bắt khi sâu còn ở trên ngọn chưa đục vào thân. Để dễ hái quả, để chăm sóc, tôi bị ảnh hưởng bởi bão gió, ông Đang thường ngắt những cành vươn lên cao cho cây phát triển tán rộng... Những kinh nghiệm này do ông tự

mày mò học hỏi và đúc rút từ mấy chục năm lăn lộn với cây hồng mà có. Chỉ tính từ tháng 11/2018 đến nay ông thu được trên 2,5 tấn quả. Hiện hồng loại 1 ông bán từ 40.000 - 45.000 đồng/kg; loại 2 từ 25.000 - 30.000 đồng/kg. Trừ chi phí, mỗi năm ông thu nhập từ hồng xiêm trên 100 triệu đồng. Mô hình trồng hồng xiêm của ông Đang là mô hình lớn, có thu nhập cao nhất xã, được nhiều người đến học hỏi kinh nghiệm. Ông Vũ Văn Tác, thôn Phú Nông, xã Lô Giang cho biết: Hồng xiêm của ông Đang là nhất của xã về cả quy mô, chất lượng, giá trị và hiệu quả. Nhà tôi cũng

trồng 20 cây hồng xiêm nên tôi thường đến học hỏi kinh nghiệm. Ông Đang rất nhiệt tình tư vấn, hướng dẫn không chỉ cho tôi mà cho tất cả mọi người. Không chỉ trồng hồng xiêm, cách đây vài năm ông Đang đã trồng thêm 40 cây bưởi diêm, 30 cây bưởi mỗ lô, gần 70 cây mít da vàng. Bưởi và mít cũng đã bắt đầu cho thu hoạch. Ngoài nguyện vọng được xã tạo điều kiện cho thuê thêm đất để mở rộng mô hình, ông Đang cũng mong người dân nơi đây còn mường ước sớm xây dựng được thương hiệu cho hồng xiêm Lô Giang.

THU HIỀN



Ông Đang thu hoạch hồng xiêm.